
sþ. 271. Fyrirspurn [223. mál]
til félagsmálaráðherra um reglugerð um endursöluíbúðir.

Frá Svavari Gestssyni og Guðmundi J. Guðmundssyni.

1. Hve margar endursöluíbúðir í verkamannabústöðum bíða nú mats á íbúðaverði?
2. Hvenær verður gefin út reglugerð um verðlagningu endursöluíbúða?


